

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/4, tại kỳ họp thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành, đoạn từ thành phố Thái Bình đến quốc lộ 37B. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành, đoạn từ thành phố Thái Bình đến quốc lộ 37B và các nội dung trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Trong đó nhấn mạnh: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời, đạt những kết quả tích cực, tương

đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế đạt mức tăng trưởng khá cao ở cả 3 khu vực, tốc độ tăng GRDP cao hơn cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách từ nội bộ nền kinh tế tăng khá. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi và khởi sắc. Công tác xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp được tập trung cao, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị tỉnh sớm cụ thể hóa cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; có cơ chế hỗ trợ tích tụ ruộng đất để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao; nghiên cứu ban hành quy định trong tài trợ sản phẩm quy

hoạch; chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp về chuyển đổi số; có giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, bất cập hiện nay của trường liên cấp...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Từ đây năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và các yếu tố bất lợi khác song các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, qua đó hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Một số ngành, địa phương có những hạn chế, tồn tại từ lâu mà chưa được khắc phục, nhất là lĩnh vực đất đai và một số vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người dân. Việc khơi thông các nguồn

lực xã hội của các nhà đầu tư, các nguồn lực thu hút từ bên ngoài vẫn còn ách tắc và nhiều vướng mắc. Ngoài ra, nhiều địa phương, đơn vị chưa thực sự vào cuộc, trách nhiệm chưa cao...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ của quý II và cả năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành nông nghiệp và các địa phương cần kiên trì, sáng tạo, quyết tâm đạt ra các nhiệm vụ cụ thể để giải quyết và thực hiện có kết quả, chú trọng các phương thức mới, cách làm mới mang lại hiệu quả cao. Quyết liệt đưa các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp mà tỉnh đã ban hành vào cuộc sống. Trong lĩnh vực công nghiệp, cần tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các dự án sản xuất mới, mở rộng và đổi mới công nghệ sản xuất, tìm kiếm các mặt hàng mới có giá trị gia tăng cao. Quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI vừa qua đã được chấp phép đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, nhất là những vấn đề tồn đọng lâu dài chưa được giải quyết dứt điểm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cần

tập trung khôi phục các phong trào, hoạt động sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và đưa các phong trào, hoạt động đi vào chiều sâu, chú trọng khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử, gắn phát triển văn hóa ở cơ sở với công tác gia đình. Các ngành, các cấp, nhất là các cơ quan chuyên môn toàn tỉnh phải nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp giải quyết nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc và ban hành các chính sách, quy định mới. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Tăng cường công tác quản lý xã hội, quản lý ngành, lĩnh vực và chủ động, kiên trì giải quyết quyết liệt các vấn đề đặt ra. Tăng cường công tác thu hút đầu tư, giải quyết nhanh chóng, thuận lợi thủ tục hành chính và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ trọng tâm, có tầm chiến lược, mang tính đột phá. Tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng hướng mạnh về cơ sở.

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. 100% hội viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị như phong trào "Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả", phong trào "Xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở". Hàng năm, 100% hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu", 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Hội viên nhiệt tình tham gia hoạt động tình nghĩa, xã hội, từ thiện, tham gia xây dựng quỹ tình nghĩa hội, ủng hộ xóa nhà dột nát, trao quà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phấn đấu 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 70% hội viên trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, "CCB gương mẫu"; 100% hội viên là đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đoàn đại biểu dự đại hội hội CCB cấp trên.

TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 15/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, công tác dân vận đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định tình

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất, triển khai các nội dung, chương trình công tác năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh; trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nên nề. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thu hút đoàn viên, hội viên tham gia; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp

pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai đến cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quý II/2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả

đạt được trong quý I/2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, hiến đất làm đường, công tác an sinh xã hội. Chủ động, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh

ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", triển khai xây dựng các mô hình bảo đảm hiệu quả, thiết thực; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chất lượng thực thi công vụ để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương. Phối hợp theo dõi, chỉ đạo đại hội hội cựu chiến binh, đại hội đoàn thanh niên các cấp; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

GÓP Ý VÀO ĐỀ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 15/4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương góp ý vào dự thảo đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (quy hoạch điện VIII). Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thạch, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Dự thảo đề án quy hoạch điện VIII được xây dựng trên cơ

sở định hướng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị với một số nguyên tắc như: Bảo đảm đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội trong mọi trường hợp, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện cân đối lớn của nền kinh tế; bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đối với việc phát triển ngành điện xuyên, bền vững; xây dựng ngành điện độc lập, tự chủ, khai thác và sử dụng triệt để các nguồn lực năng lượng trong nước; bảo đảm tính kế thừa các nội dung còn phù hợp của quy hoạch điện VII điều chỉnh; khuyến khích phát triển nguồn điện gió ngoài khơi, các loại hình thủy điện tích năng,

điện sinh khối, pin lưu trữ... phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án Trung tâm điện - khí LNG Thái Bình và quy hoạch điện gió tỉnh Thái Bình vào quy hoạch điện VIII bởi xuất phát từ vị trí địa lý tỉnh Thái Bình hoàn toàn có tiềm năng để phát triển điện khí, điện gió; nếu được bổ sung vào quy hoạch điện VIII thì đây sẽ là những dự án có ý nghĩa quan trọng giúp tỉnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách mạnh mẽ. Cùng với đó, Thái Bình cần là địa phương có truyền thống về sản xuất khí; đặc biệt, vừa qua tỉnh được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế Thái Bình với tổng diện tích trên 30.000ha, đến nay đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, do đó nhu cầu sử dụng điện được dự báo trong thời gian tới là rất lớn.

điện sinh khối, pin lưu trữ... phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án Trung tâm điện - khí LNG Thái Bình và quy hoạch điện gió tỉnh Thái Bình vào quy hoạch điện VIII bởi xuất phát từ vị trí địa lý tỉnh Thái Bình hoàn toàn có tiềm năng để phát triển điện khí, điện gió; nếu được bổ sung vào quy hoạch điện VIII thì đây sẽ là những dự án có ý nghĩa quan trọng giúp tỉnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách mạnh mẽ. Cùng với đó, Thái Bình cần là địa phương có truyền thống về sản xuất khí; đặc biệt, vừa qua tỉnh được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế Thái Bình với tổng diện tích trên 30.000ha, đến nay đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, do đó nhu cầu sử dụng điện được dự báo trong thời gian tới là rất lớn.

điện sinh khối, pin lưu trữ... phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án Trung tâm điện - khí LNG Thái Bình và quy hoạch điện gió tỉnh Thái Bình vào quy hoạch điện VIII bởi xuất phát từ vị trí địa lý tỉnh Thái Bình hoàn toàn có tiềm năng để phát triển điện khí, điện gió; nếu được bổ sung vào quy hoạch điện VIII thì đây sẽ là những dự án có ý nghĩa quan trọng giúp tỉnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách mạnh mẽ. Cùng với đó, Thái Bình cần là địa phương có truyền thống về sản xuất khí; đặc biệt, vừa qua tỉnh được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế Thái Bình với tổng diện tích trên 30.000ha, đến nay đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, do đó nhu cầu sử dụng điện được dự báo trong thời gian tới là rất lớn.

ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 377...

(Tiếp theo trang 1)

của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực người có công với cách mạng; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng đầy đủ; kịp thời tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, chủ động phát hiện, ngăn chặn,

xử lý các vi phạm; chủ động tiếp nhận, phân loại, giải quyết và tham mưu, phối hợp giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định.

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu thảo luận, đồng ý vào dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra uu

điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW tại Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành quy chế xây dựng công trình liệt sĩ trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị, phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện cụ thể hóa các văn bản của trung ương, của tỉnh để thực hiện hiệu quả.

điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW tại Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành quy chế xây dựng công trình liệt sĩ trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị, phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện cụ thể hóa các văn bản của trung ương, của tỉnh để thực hiện hiệu quả.

điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW tại Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành quy chế xây dựng công trình liệt sĩ trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị, phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện cụ thể hóa các văn bản của trung ương, của tỉnh để thực hiện hiệu quả.

Khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Thái Bình năm 2022

Sáng ngày 15/4, tại Thư viện tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Thái Bình năm 2022.

Từ năm 2014, ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước với quy mô ngày càng lớn nhằm xây dựng, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập. Năm nay, ngày

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Thái Bình gồm nhiều hoạt động như: triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu với diễn giả, tặng sách cho các tập thể và cá nhân... Đây là dịp tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách đồng thời tạo động lực thúc đẩy trách nhiệm tham gia của toàn dân và xã hội trong việc phát triển văn hóa đọc.

Tại lễ khai mạc, không gian

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Thái Bình gồm nhiều hoạt động như: triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu với diễn giả, tặng sách cho các tập thể và cá nhân... Đây là dịp tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách đồng thời tạo động lực thúc đẩy trách nhiệm tham gia của toàn dân và xã hội trong việc phát triển văn hóa đọc.

Tại lễ khai mạc, không gian



Độc giả tham quan các gian trưng bày tại Thư viện tỉnh.